

ที่ สฟ 00051/2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีมติ อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้า และค่าคอมมิชชั่นการขายสินค้าในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดูโร่ “ DURO “ ที่บริษัทฮั่วฟงรับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้จัดหาลูกค้า และค่าบริการทางเทคนิค ร้อยละ 1 จากยอดขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท มีมูลค่าเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายปีที่ผ่านมาไม่เกิน 49,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ทั้งนี้มูลค่ารวมไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ( Net Tangible Asset : NTA ) ของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ( NTA : 3,052,873,024.- บาท ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**การใช้เครื่องหมายการค้าและคอมมิชชั่นขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดูโร่ (DURO)  
และการบริการทางเทคนิค**

**คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ให้บริการ

- บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด

(Hwa Fong Rubber Industrial Company Limited.) “ HFR ”

ผู้รับบริการ

- บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

(Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited.) “ HFT ”

## ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (HFR) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 50.42 ของบริษัท ฯ “HFT”

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีกรรมกรร่วมกันได้แก่

- นายเชื่น ก้ว ทรง ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
- นายเอน หมิง ชัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์อินดัสทรี จำกัด
- นายชีว ชื้อ เจียน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฮิวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเป็น รองประธานกรรมการ บริษัทฮิวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
- นางสาวอุ๋ ผิ้น อี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฮิวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และกรรมการของบริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด

## ลักษณะทั่วไปของรายการ

1.การใช้เครื่องหมายการค้า DURO รวมค่าคอมมิชชั่นการขาย ร้อยละ 2 ของยอดขาย เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการต่อสัญญาปีต่อปี

2.ความช่วยเหลือทางเทคนิค ร้อยละ 1 ตามยอดขาย เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการต่อสัญญาปีต่อปี

โดยคำตอบแทนและเงื่อนไขดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้ในเงื่อนไขที่บริษัทให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

1 ปี (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

มูลค่ารวมของรายการ

ประมาณการจากยอดขายในอดีตที่ผ่านมาในปี 2562 มีมูลค่า ขนาดรายการประมาณไม่เกิน 49 ล้านบาท\* หรือคิดเป็นร้อยละ 1.60 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ( Net Tangible Asset : NTA = 3,052,873,024.- Baht ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่า ของรายการมากกว่า 1 ล้านแต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า ร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA เป็นรายการขนาด กลางต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา**

หมายเหตุ \*

1. การใช้เครื่องหมายความการค้า รวมค่าคอมมิชชั่นการขาย ร้อยละ 2 ของ ยอดขาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO เมื่อประมาณการจาก ยอดขาย ของปี 2562 ประมาณ 24 ล้านบาท และค่าบริการทาง เทคนิค ร้อยละ 1 ของยอดขาย ประมาณ 25 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ประมาณ 49 ล้านบาท

วิธีการชำระเงิน

ชำระตามรายการยอดขายจริง โดยบริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะชำระ ภายในไตรมาส 1 ของปีถัดไป

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

บริษัท ฯ ทำสัญญาขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดูโร่ (DURO)และการบริการทางเทคนิค กับ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (HFR) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในกลุ่มบริษัทฮั่วฟง ตามสัญญาบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด จะเป็นผู้จัดหาลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทแม่มี ฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและส่งคำสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัท ฯตลอดจนให้บริการทางเทคนิค เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัท โดยบริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามสัดส่วน ร้อยละของยอดขาย ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และ

บริษัท ฯ ได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อสินค้า ซึ่งจะทำให้บริษัท ฯสามารถแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตรายอื่น โดยเหตุดังกล่าว บริษัท ฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำสัญญาดังกล่าว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียงในที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการทำสัญญา กับบริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนพิจารณาเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว ส่งเสริมการทำธุรกิจของบริษัท ฯ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ของแสดงความนับถือ

( นายจวง จื่อ เทยา )

Vice President